



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน  
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  
วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ) ๑.๑ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕</p>	<p>- เน้นย้ำบทบาทของนายอำเภอ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑. แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากโรค (COVID - Free Environment) โดยจัดให้มีการคัดกรองโรค การทำความสะอาด การลดการสัมผัสต่าง ๆ การถ่ายเทระบายอากาศ</p> <p>๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้คน (COVID - Free Personnel) โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนครบเกณฑ์ และทำการคัดกรองโรคด้วย ATK การป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)</p> <p>๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้างาน/สถานที่ต่าง ๆ (COVID - Free Customer) โดยจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ การเว้นระยะห่าง การลดความแออัดทางกายภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มความถี่ในการออกตรวจเพื่อป้องปรามและเน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ</p>	นายอำเภอ
๑.๒ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕	<p>- ขอเน้นย้ำให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม “แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด” ให้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยใช้กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ฯลฯ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่น ๆ</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๑.๓ การควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	<p>- ขอเน้นย้ำให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๑. พื้นที่ชายแดน เน้นย้ำทั้ง ๑๒๘ อำเภอชายแดน</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>“เน้นการข่าวเชิงรุก” เฝ้าระวังการลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ ผู้นำพา ผู้ให้ที่พักพิง ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง การลาดตระเวนพื้นที่ชายแดน ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดโดยใช้กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ฯลฯ โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัด กองกำลังฝ่ายทหาร และตำรวจตระเวนชายแดน</p> <p>๒. พื้นที่ตอนใน เน้นย้ำนายอำเภอ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก เพื่อสร้างการรับรู้และตรวจสอบมิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงาน หรือเข้าพักโดยใช้กลไกของ “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)” และ “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)” ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กม. ฯลฯ “เน้นการข่าวเชิงรุก” สืบสวนตรวจสอบ บุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และดิงภาคประชาชนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานสร้างการรับรู้ทุกภาคส่วน เฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย</p> <p>ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลอย่างเข้มงวด มิให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย</p>	
<p>๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕</p>	<p>- ขอเน้นย้ำให้นายอำเภอ บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อรับมือกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจาก “การเผาในที่โล่ง” ขอให้นายอำเภอ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มแทนการทำลาย</p>	<p>นายอำเภอ</p>
<p>๑.๕ การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่</p>	<p>- ขอเน้นย้ำให้นายอำเภอ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องถนน ขอให้สอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพพร้อมใช้งานสะอาด สวยงาม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่</p>	<p>นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. เรื่องขยะ ขอให้กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อลดการใช้ขยะ (Reduce) -&gt; นำขยะมาใช้ซ้ำ (Reuse) -&gt; ดัดแปลงนำมาใช้ใหม่ (Recycle)</p>	
<p>๑.๖ โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คัดเลือกโครงการ “DOPA Citizen Service” บริการ..วิถีใหม่ ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๕ ให้ประชาชนสามารถขอรับบริการได้ทั้งทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ขอเน้นย้ำให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการ “DOPA Citizen Service” บริการ..วิถีใหม่ ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ดังนี้</p> <p>๑. กำกับดูแลและเน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ศึกษา/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน และขั้นตอนการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครอง</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๑.๗ ประมวลกฎหมายยาเสพติด</p>	<p>๑. ให้ สน.อส. สรุปประเด็นของประมวลกฎหมายยาเสพติดว่าเกี่ยวข้องกับ มท. ปค. และในระดับอำเภออย่างไร พร้อมทั้งให้รับฟังความคิดเห็นจาก สน.สก. และ สน.ปท.</p> <p>๒. ให้ สน.สก. ดูนโยบาย “เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดว่าหมายถึงใครมีอำนาจหน้าที่อย่างไรและให้จัดการอบรมตามกฎหมายใหม่</p>	<p>สน.อส.  สน.สก.</p>
<p>๑.๘ การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด</p>	<p>- ให้จังหวัด/อำเภอ ศึกษาและดำเนินการตามแผนให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๙ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- ให้ส่งคืนงบประมาณ หากโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เพื่อนำงบประมาณไปใช้กับโครงการที่มีความพร้อม</p>	<p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๑๐ สรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>- ให้พิจารณาการจัดทำงบประมาณด้วยความถี่ถ้วนโดยจัดลำดับตามความสำคัญของโครงการ</p>	<p>สำนัก/กอง</p>
<p>๑.๑๑ การดำเนินการกรณีผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง</p>	<p>- ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อความไม่สงบและทำลายทรัพย์สินของทางราชการเมื่อดำเนินการแล้วให้ผลักดันออกไป เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับพื้นที่พักพิงชั่วคราวแห่งอื่นๆ พร้อมทั้งให้ดูแลทรัพย์สินของส่วนตัวของปลัดอำเภอ สมาชิกอส. ที่ได้รับความเสียหาย</p>	<p>นายอำเภอ ท่าสองยาง</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p><b>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท.</b> (นายพิริยะ ฉันทดิลก)</p> <p>- การยิงปืน การจุดพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ฯลฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕</p>	<p>- ให้พิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของจังหวัด การจุดพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ฯลฯ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ให้ออกตรวจตราร้านจำหน่ายแหล่งผลิตพลุ ดอกไม้เพลิง ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้กำชับพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากการจุดพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ฯลฯ เข้าข่าย พ.ร.บ. สาธารณสุข เรื่องการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ การใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช้เหตุในเขตเมืองชุมชน หากเกิดความเสียหายให้เพิกถอนใบอนุญาต โดยดำเนินการตามมาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืน</p>	<p>นายอำเภอ</p>
<p><b>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท.</b> (ร.ต.ท.ภพชนก ชลาณุเคราะห์)</p> <p>- การสอบระดับชำนาญการพิเศษ</p>	<p>- ปค. กำหนดการสอบระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ส่วนสถานที่สอบจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอกำชับข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิสอบให้ดูแลตัวเองให้ดี หากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่มีการเลื่อนวันสอบให้เป็นการรายที่ติดเชื้</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p><b>๔. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ</b></p> <p>๔.๑ สน.อส. : การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด</p>	<p>- กรมการปกครองได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดเพื่อใช้เป็นการบูรณาการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการโดยสรุป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และสื่ออื่นๆ ทุกช่องทาง</li> <li>๒. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.อ.) และจัดให้มีการประชุมร่วมกับ อปท. และหน่วยงานในพื้นที่</li> <li>๓. มอบหมายนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการ ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของทุกหน่วยงานในพื้นที่</li> <li>๔. ให้นายอำเภอมอบหมายปลัดอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน บูรณาการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหมุนเวียนสับเปลี่ยนตลอด ๒๔ ชั่วโมง</li> </ol>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๕. ให้เตรียมความพร้อมระบบการสื่อสาร</p> <p>๖. รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Internet E-Report ตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปภ. จังหวัด)</p> <p>๗. ให้นายอำเภอพิจารณาการจัดตั้งด้านชุมชน เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยดำเนินการตาม “แนวทาง/คู่มือการจัดตั้งด้านชุมชน” ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)</p> <p>๘. มอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กม. ผู้นำชุมชน ให้ใช้กลไกของท้องถิ่นในการควบคุม ดูแล ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น เคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความตื่นตัว หรือการตักเตือนซึ่งกันและกันผ่านสถาบันครอบครัว</p> <p>๙. มอบหมายชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัด/อำเภอ ออกตรวจสถานบริการ สถานค้าสถานบริการ แหล่งมั่วสุม ต่างๆ พร้อมทั้งกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และกำชับเรื่องช่วงเวลาในการจำหน่าย</p> <p>๑๐. ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หรือมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ให้บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ในแหล่งที่มีประชาชนรวมตัวเป็นจำนวนมาก</p> <p>๑๑. กำชับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภายในสังกัด ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจรรยา</p> <p>๑๒. ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานเพื่อนำไป แก้ไข ปรับปรุง และดำเนินการในเทศกาลและวันหยุดอื่น ๆ ต่อไป</p>	
<p>๔.๒ วช. : การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ระงับ/ชะลอการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการโอนงบประมาณเพื่อนำไปสมทบโครงการ</p> <p>๒. เมื่อได้ดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายผลผลิต/กิจกรรม แล้ว ให้ส่งคืนเงินคงเหลือแก่ ปค. ในทันที</p> <p>๓. ให้งดเว้นการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการที่ไม่อยู่ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เว้นแต่นำไปแก้ไขปัญหาคาเห็ดดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นำไปชดเชยงบประมาณที่ตกหักโดยผลของกฎหมาย</p>	<p>สำนัก/กอง</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔. ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้จำนวนร้อยละ ๕</p> <p>๕. ให้แจ้งกรอบวงเงินหลังจากกันเงินร้อยละ๕ (เพิ่มเติม) เฉพาะโครงการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่กระทบการดำเนินการ</p> <p>๖. ให้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามรายงานงบลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑</p> <p>๗. สำหรับรายการงบลงทุนปีเดียวที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกผลการก่องหนผู้กัพันในระบบ GFMS ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้พิจารณายกเลิกหรือชะลอการดำเนินการและส่งคืนงบประมาณมายัง ปค.</p>	
<p>๔.๓ ศบค.ปค. : การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>- การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้สอดส่องดูแลและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ Omicron ในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>๒. ให้บันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านและข้อมูลผู้ติดเชื้อลงในระบบ Thai QM เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ให้รวบรวมรายชื่อบุคลากรฝ่ายปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งให้ ปค.</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

งานการประชุม  
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐

